

ที่ อพท ๑๐๕/๑๘๘

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญให้เกียรตินำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และจัดส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อร่วมตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. กำหนดการประชุมวิชาการ
  ๒. แนวทางในการเตรียมนำงานวิจัยเสนอแบบโปสเตอร์
  ๓. ตัวอย่างแบบฟอร์มโปสเตอร์
  ๔. แนวทางและรูปแบบการจัดเตรียมบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ

ด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (อพท.๕) ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ ๒) นำเสนอ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยน ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ ๓) บูรณาการความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตริมโขง และ ๔) พัฒนาสู่การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติในระยะต่อไป โดยได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใบคำ ๑ โรงแรมและศูนย์สัมมนาไบยูแกรนด์ จังหวัดเลย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ อพท.๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษเป็นที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ถึงโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ ต่อยอดงานวิจัย ของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จึงขอความกรุณายกท่านให้เกียรติ ๑) นำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ โดยมีแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓ และ ๒) จัดส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อร่วมตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ จำนวนไม่เกิน ๒๐ หน้า ขนาด เอ ๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ โดยขอความกรุณาจัดส่งไฟล์ต้นฉบับที่ Email : jeerapa.n@dasta.or.th ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวจิระภา นามิ เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๐๓ ๐๑๐๖ - ๘ ต่อ ๑๒๔ หรือ ๐๘ ๔๑๓๔ ๓๑๘๐ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้เกียรตินำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ และจัดส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อร่วมตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมบุญ ภาครูป)

ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย

31 ส.ก. 61 เวลา 13:17:44 Non-PKI Server Sign  
Signature Code : NABDA-DMANg-AxADc-ANQBC

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (อพท.๕)

โทร. ๐ ๔๒๘๖ ๑๑๑๖

โทรสาร ๐ ๔๒๘๖ ๑๐๘๐

การนำเสนอบทความวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ และจัดส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อร่วมตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒

1	บริษัท เทสโก้ จำกัด	การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (carrying capacity) ในชุมชนต้นแบบพื้นที่พิเศษเลย
2	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาผู้ประกอบการบริการภาคเอกชนในพื้นที่พิเศษเลย
3	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ
4	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	การพัฒนากลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวที่วางอยู่บนฐานศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่
5	บริษัท ทูเพิลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์	การจัดทำสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวบนฐานศักยภาพและอัตลักษณ์ของพื้นที่พิเศษเลย
6	บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชัน จำกัด	การจัดทำ Mobile Application เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียววัฒนธรรมล้านช้าง
7	บริษัท ทู ที คอนซัลติ้ง แอน เมเนจเม้นท์ จำกัด	การจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่สีเขียววัฒนธรรมล้านช้าง
8	บริษัท อินฟอร์เมชัน โพรไวเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักในพื้นที่พิเศษเลย
9	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรดักส์เฮ้า แอสเซสเซอร์รี่	การจัดทำสื่อชุดความรู้ "เรียนรู้รอบหัวใจภูกระดึง"
10	บริษัท แบรินด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช	การสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการพื้นที่พิเศษเลย

#### หมายเหตุ

1. ขอความกรุณานำเสนอบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อพท.5 ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และบทความวิชาการเพื่อร่วมตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ
2. สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อได้ตามความเหมาะสม และสามารถเลือกเนื้อหาที่นำเสนอได้ อาจแสดงถึงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ หรือบางส่วนของโครงการที่เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญที่ต้องการนำเสนอในมุมวิชาการ